

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพันเสา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพันเสา

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายจำปี	สิงห์เรือง	ประธานสภาเทศบาลฯ
๒	นางสาวยุพิน	มีมาก	รองประธานสภาเทศบาลฯ
๓	นายสุรพล	จันทะโชติ	สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑
๔	นายบุญธรรม	บัวจันทร์	สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑
๕	นายชาติชาย	เขี้ยวปั้น	สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑
๖	นายสมัย	สุขเมือง	สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑
๗	นางสาวกาญจนา	แจงบัว	สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑
๘	นายจตุรนต์	สิงห์หล่อ	สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒
๙	นายสวรรค์	สิงห์ทอง	สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒
๑๐	นางขวัญเรือน	สิงห์ทอง	สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒
๑๑	นางเตียง	ทองเชื้อ	สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒
๑๒	นายกิตติพิศ	เกิดแพร	สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายอัศวโชค	สุวรรณทอง	นายอำเภอบางระกำ
๒	นางสาวเจือทิพย์	รัตนมิ่ง	ท้องถิ่นอำเภอบางระกำ
๓	นายสมนึก	เสือกคล้าย	นายกเทศมนตรีตำบลพันเสา
๔	นางไฉ	ยอดบุตร	รองนายกเทศมนตรีฯ
๕	นายบุญลอย	วันทัศน์	รองนายกเทศมนตรีฯ
๖	นายสุวิทย์	ธรรมวโร	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
๗	นายดาวรุ่ง	โพธิ์วัฒนไพศาล	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
๘	ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริ	ดิษบรรจง	ปลัดเทศบาล
๙	นางชนิษฐา	จันอาษา	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๐	นางเบ็ญจภรณ์	เจริญสินสิริกุล	หัวหน้าสำนักปลัด/รก.ในตำแหน่งผอ.กองการศึกษา

ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง
๑๑	นางสาวสุมาลี	ฤทธิธำเลิศ	ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๒	นางปริญญา	มีสุข	หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๑๓	นายณรงค์	เกิดดี	หัวหน้าฝ่ายการโยธา
๑๔	นางสาวสุดารัตน์	ปิ่นปลูก	หัวหน้าฝ่ายอำนาจการ
๑๕	นางสาวนาคยา	ธีระวัฒน์	หัวหน้าฝ่ายธุรการ
๑๙	นางสาววันเพ็ญ	กันอยู่	นักวิชาการพัสดุ
๒๐	นางสาวจรรย์น	เดชวิวัฒน์ธนกุล	นักวิชาการศึกษา
๒๑	นางสาวภาวินี	จาดเปรม	ครู
๒๒	นางสุมาพร	บุญเกิด	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
๒๓	นางกาวินี	ศิทัศน์เทวาคุณ	นักวิชาการสาธารณสุข
๒๔	จ.ส.อ.สุเทพ	ดาเดช	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
๒๕	นางสาวอุไร	กลิ้งกลิ้ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๒๖	นางสาววรกานต์	เจนจบ	นักวิเคราะห์นโยบายฯ
๒๗	นายกันตพงศ์	ทวีสิงห์	นักทรัพยากรบุคคล
๒๘	พ.อ.อ.ไพฑูรย์	สนสาย	เจ้าพนักงานธุรการ
๒๙	นายประชา	สิงห์เรือง	ผู้ช่วยนักป้องกันฯ
๓๐	นางสาวสุพัตรา	เสื่อคล้าย	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
๓๑	นางสาวดาวเรือง	อินทาดกรวด	ผู้ช่วยนักวิชาการเงินฯ
๓๒	นางสาวมนัสนันท์	พัฒนาเจริญกุล	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๓๓	นางสาววิการดา	คงเกิด	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๓๔	นางสาวสุกัญญา	เพชรทอง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๓๕	นางสาวสถิตย์ภรณ์	เพชรทอง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
๓๖	นางสาวรสสุคนธ์	เรือนแก้ว	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ
๓๗	นางสาวกฤติยาภรณ์	ชวนชม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
๓๘	นายบวรนันท์	ประชุม	ทีมที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
๓๙	นางจันทร์	คุ้มภัย	ทีมที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
๔๐	นายปอย	จาดเปรม	ทีมที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
๔๑	นายลัย	สิงห์ล่อ	กำนันตำบลพันเสา
๔๒	นายศุภวิชญ์	ประชุม	ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวขัว
๔๓	นายณรงค์ศักดิ์	จันทุมมา	ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพันเสา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง ดำเนินการตรวจนับจำนวนสมาชิกสภา ผู้เข้าประชุม เข้าประชุมจำนวน ๑๑ คน มีสมาชิกสภาเลขานุการสภา เทศบาลฯ ขอลา จำนวน ๑ คน คือ นางเตียง ทองเชื้อ สมาชิกสภา เทศบาลตำบลพันเสา เขต ๒ เมื่อมาครบองค์ประชุมแล้วจึงได้แจ้งประธานสภาฯ ทราบและเชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

นายจำปี สิงห์เรือง สมาชิกพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมนะครับ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพันเสา สมัยสามัญ ประธานสภาเทศบาล สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสภาเทศบาลตำบลพันเสานั้น เพื่อให้การประชุมสภาเทศบาลตำบลพันเสาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมเพรียงกันโดยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ดังนั้น จึงขอเรียกประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันเสา ในเรื่องข้อเสนอเพื่อทราบและพิจารณาต่างๆ

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน สภาเทศบาลตำบลพันเสา จึงเรียกประชุมสมาชิกสภาฯ และประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลพันเสา ตามกำหนดการดังกล่าวข้างต้น และเรียนเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลพันเสา จึงประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงชื่อนายจำปี สิงห์เรือง ประธานสภาเทศบาลตำบลพันเสา

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายจำปี สิงห์เรือง
ประธานสภาเทศบาล

ผมขอเข้าระเบียบวาระการประชุมเลยนะครับ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากวันที่ ๒๙ - ๓๑ นะครับ ผมได้ไปประชุมสันนิบาตเทศบาลที่เชียงใหม่ก็มีข้อประชุมคร่าวๆ คือว่า หลายท่านคงคิดว่าการเลือกตั้งจะมาเร็วหรือเปล่า ตอนนั้นที่นั่งฟังกันก็มีท่านนายกฯ กับผม ส่วนท่านปลัดมีติดประชุมที่อื่น ใจความก็คือว่าการเลือกตั้งที่จะเร็วขึ้นจริงๆ คงจะนาน เพราะว่างบประมาณที่รัฐบาลจะจัดสรรปันส่วนให้แก่กระทรวงนั้นยังไม่เรียบร้อย ถ้ามีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับ เช่น อบจ. การแบ่งสรรปันส่วนมาที่ อบจ. อีกก็ยังไม่เรียบร้อยสรุปก็คือคร่าวๆว่าน่าจะประมาณปี ๒๕๖๕ ครับกว่าจะสำเร็จได้ แต่ที่ให้เราเรียกกกต. ท้องถิ่นให้เตรียมความพร้อมแบ่งเขตแบ่งอะไรแค่นั้นเอง ที่จะเลือกตั้งเร็วๆนี้ คงจะอีกนานนะครับ ก็ขอให้สมาชิกเราลงพื้นที่ด้วยนะครับพี่น้อง กำหนดการที่จะเลือกตั้งใหม่นี้วุฒิการศึกษาท่านที่จะเป็นนายกฯ ก็คือต้องจบปริญญาตรีและรองนายกฯ ก็ต้องจบปริญญาตรีแต่ก็มีและหรืออีกนั้นแหละใครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกมาแล้วก็คือยกเว้นแล้วเรื่องที่ ๒ นะครับก็มีข่าวทั่วไปว่าทางโรงพยาบาลหรือที่ไหนก็แล้วแต่ให้ป้องกันโรคไข้หวัดโควิด-๑๙ เมื่อวานผมไปที่โรงพยาบาลบางระกำมาหมอบที่ไปตรวจคนเกาหลีพอจะออกมาเขาก็กั้นตัวหมอบไว้ด้วยไม่ให้เข้าไปตรวจในห้อง ให้มาตรวจคนไข้อยู่นอกห้องเฉพาะหมอบที่เคยไปสัมผัสกับคนไข้มามันร้ายแรงมากนะครับถ้าเป็น ตอนนี้ก็ว่าเป็นกันมากแต่ไม่เปิดเผยข้อมูลกันนะครับ รัฐบาลของเราไม่เปิดเผยนะครับที่เมืองไทยก็เยอะนะระวังกันด้วยนะครับคงมีแค่นั้นนะครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

นายจำปี สิงห์เรือง
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไประเบียบวาระที่ ๒ เลยนะครับ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ขอเชิญท่านเลขาสภาต่อเลยครับ

ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง เลขานุการสภาฯ

เกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว การประชุมสมัยครั้งที่ผ่านมา คือสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการได้ทำสำเนา บันทึกการประชุมให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว เดี่ยวผมจะเรียงลำดับนะครับ มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมดนะครับ ๙ ท่านนะครับ มีลา ๒ ท่าน มีท่านชาติชายกับท่านจตุรนต์นะครับ ที่เหลือก็เข้า ประชุมจะมีวาระที่สำคัญในการประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานของท่านนายกฯ ซึ่งท่านก็ได้ รายงานให้กับสภาฯทราบว่าท่านได้ดำเนินงานอะไรบ้าง ซึ่งรายละเอียดผมได้บันทึกไว้ในบันทึก การประชุม รบกวนท่านสมาชิกได้ตรวจทานนะครับ ว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนบ้างในระเบียบ วาระตรงไหนที่ไม่สมบูรณ์ จะได้แก้ไขก่อนที่จะมาประชุมรับรองนะครับ เดี่ยวขอเวลาสมาชิกดู รายละเอียดสักครู่หนึ่งระเบียบวาระและบันทึกการประชุมผมได้ส่งให้สมาชิกทราบตามวันเวลา ที่เขากำหนดอยู่แล้วนะครับก่อนประชุม ๓ วันนะครับ ซึ่งท่านสมาชิกคงได้ตรวจทานกันมาบ้าง แล้ว ถ้ามีอะไรแก้ไขก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับ เรื่องคราวที่แล้ว ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เมื่อคราวที่แล้วท่านประธานไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบนะครับ ระเบียบวาระที่ ๒ จะเป็นรับรองรายงานการประชุมก่อนหน้านั้นจะเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ นะครับ วันที่ ๒๗ สมาชิกก็ได้รับรองกันเรียบร้อยแล้ว และระเบียบวาระที่ ๓ สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่แล้วนะครับ ไม่มีนะครับ ในบันทึกการประชุมนะครับ มีเรื่องอื่นหรือไม่ครับ มีที่ต้องแก้ไข ไหมครับ ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมให้ท่านประธานดำเนินการขอมติเลยนะครับ

นายจำปี สิงห์เรือง ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านเลขาธิการครับ ต้องการแก้ไขตรงส่วนใดหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติรับรองการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ด้วยครับ ครับ ขอขอบคุณครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาสำเนารายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นระยะเวลาสมควร มีละเอียดรอบคอบถูกต้องแล้ว จึงมีมติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

นายจำปี สิงห์เรือง ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มีนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ที่เสนอเพื่อทราบและพิจารณา.....

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

เรื่อง เสนอเพื่อทราบ เรื่องประชาชนมีความประสงค์ต้องการอุทิศที่ดินให้กับเทศบาลตำบล พันเส้า เพื่อใช้เป็นี่สาธารณะ พื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองประดู่

นายจำปี สิงห์เรือง ประธานสภาเทศบาลฯ

ต่อไปครับระเบียบวาระที่ ๔ ที่เสนอเพื่อทราบและพิจารณา ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง เสนอ เพื่อทราบ เรื่องประชาชนมีความประสงค์ต้องการอุทิศที่ดินให้กับเทศบาลตำบลพันเส้า เพื่อใช้ เป็นี่สาธารณะ พื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองประดู่ เชิญคณะบริหารครับ

นายสมนึก เสือคล้าย ครับ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ขอเสนอญัตติเสนอเพื่อทราบ เรื่องประชาชนมีความประสงค์
นายกเทศมนตรีฯ ต้องการอุทิศที่ดินให้กับเทศบาลตำบลพันเสา เพื่อใช้เป็นที่สาธารณะ พื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง
ประดู่ รายละเอียดเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงด้วยครับ

นางสาวสุมาลี ฤทธิล้ำเลิศ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่านนายกฯ และผู้เข้าร่วม
ผู้อำนวยการกองช่าง ประชุมทุกท่าน เรื่องที่แจ้งให้ทราบนะค่ะ เรื่อง การอุทิศที่ดินเพื่ออุทิศเป็นที่สาธารณะประโยชน์ใช้
ร่วมกันนะค่ะ สืบเนื่องมาจากนางสาวจิตาภา บุญวิสุทธิธานนท์ ประชาชนหมู่ที่ ๔ ตำบลพันเสา
นะค่ะ มีความประสงค์อยากอุทิศที่ดินให้กับเทศบาลตำบลพันเสา ตามโฉนดที่ดิน เลขที่
๑๐๕๘๔ เล่มที่ ๑๐๖ หน้า ๘๔ ระบุว่าที่ดิน ๕๐๘๒/๑๔๓๔ เลขที่ ๓๒ หน้าสำรวจที่ ๑๙๙๘ ตำบล
พันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ประมาณ หน้ากว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๔๒ เมตร
เพื่อใช้เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน ที่ตรงนี้จะอยู่บริเวณที่ตั้งบ่อหนองประดู่ เขาจะอุทิศ
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เรื่องเดิมก็คือว่า สิ่งปลูกสร้างเดิมเขาไม่ได้ขออนุญาตในการก่อสร้างแล้วก็
ไม่ได้มีการอุทิศที่ดินเพื่อการก่อสร้าง ทำให้จะต้องมีการอุทิศที่ดินให้เทศบาล เพื่อเราจะได้เข้าไป
ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างของบ่อตำรวจตอนนี้นะค่ะ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง ครับ ผมขออนุญาตเสริมเรื่องนี้นะครับ สืบเนื่องจากเมื่อประมาณปลายๆเดือนหลังปีใหม่
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา สักเล็กน้อย ซึ่งทางปกครองท้องถิ่นครับ ท่านกำนันนะครับ เขาจะจัดประชุมสภา
กาแพทุกเดือน เดือนนั้นเขาก็ไปจัดกันที่บ่อหนองประดู่ นะครับ ซึ่งได้เชิญทางผู้กำกับ ผู้นำท้องที่
ผู้ใหญ่บ้าน อดีตท่านนายกฯ อบต.พันเสาเจ้าของพื้นที่ลุ่มเล็ก อดีตท่านรองนายกฯลุงเหลิม
สมาชิกฯเขตนั้น มาคุยกัน ซึ่งวันนั้นท่าน ส.จ.ปรกรณ์มาด้วย คุยกันว่าตอนนั้นสภาพบ่อเสื่อม
โทรมแล้ว ไม้ก็ผุ หลังคาก็รั่ว มีงบประมาณอยู่ก้อนนึง ๒๐,๐๐๐ กว่าบาทนั้น ที่จะซ่อมแซม
ต่างๆ ประกอบกับวันนั้นผมมาเข้า โมงกว่าๆ ผมก็ถึงที่ทำงานแล้ว ส.จ.ก็เลยโทรมา “อยู่ไหน” ผม
ว่า “อยู่ที่เทศบาลครับ” ท่านบอกว่า “มาที่นี้หน่อย” ผมก็เลยขับรถไปบ่อหนองประดู่กำลัง
ประชุมกันอยู่คุยกันไปเรื่อยๆก็เลยถามว่าทางเทศบาลของเรามีงบประมาณหรือไม่ ผมก็เลยบอกว่า
งบประมาณของทางเทศบาลมีแต่ด้วยระเบียบกฎหมายของเราไม่เอื้อเพราะที่ตรงนี้ไม่ใช่ของ
เทศบาล ซึ่งจริงๆวัตถุประสงค์หลักของลุงเล็กเขาจะมอบให้แต่เอื้อว่าจะมอบให้กับทางตำรวจ
ตำรวจเขาก็อาจจะรับนั้นแหละแต่รับมาก็ไม่มีประโยชน์เพราะเขาไม่มีงบประมาณที่จะซ่อมแซม
ผมก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะให้ผมซ่อมมันต้องเป็นของทางเราก่อนเราถึงจะซ่อมได้ หมายถึงต้อง
เป็นของเทศบาลตรงนั้นเขาก็เลยเกรงใจกันหมด ลุงก็เลยจะถามตำรวจว่าถ้าจะมอบให้เทศบาลจะ
มีปัญหาอะไรไหม เพราะเคยเอ่ยปากว่าจะให้ตำรวจแล้ว ตำรวจเขาเลยยินดีให้เลยยกให้ทาง
เทศบาลเลย วันนั้นก็เลยให้ทางช่างไปวัดไว้เลย กว้าง ยาวเท่าไร อย่างที่ช่างชี้แจงเมื่อสักครู่
เกือบๆ ๒ งานน่าจะได้ครับ ปัญหาคือการจะรับมอบที่ดินต่างๆ ไม่ใช่อำนาจของฝ่ายบริหาร แต่
เป็นอำนาจของฝ่ายสภาเรา วันนี้เลยเป็นเรื่องที่นำเข้ามาเพื่อให้ทางสภาเป็นผู้เห็นชอบและก็ขอ
มตินะครับ ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าได้มาแล้ว ส่วนหนึ่งเป็นชุมชนชุมชนหนึ่ง มีทั้งหมด ๔ หมู่ ๗
และหมู่ ๑๑ เป็นชุมชนใหญ่ ในแนวคิดก็อาจจะสร้างเป็นศูนย์ชมรมผู้สูงอายุ นะครับ โดยมี
อาคารอยู่แล้วข้างหลังผมไปดูมาแล้ว มีการเทพื้นไว้แล้ว เราอาจจะเตรียมเครื่องออกกำลังกายไป
ไว้ตรงนั้น คือทำให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ที่หลายคนมารวมกันได้ ซึ่งตรงนั้นถ้าเราเป็น
ลักษณะนี้นะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องเอาของเราก็ได้ เพราะมีงบประมาณของ สปสช.เขา
ซึ่งตอนนี้มีเป็นล้าน เงินก็ไม่ได้ออกไปเท่าไร ปีนี้ทำโครงการอบรมบ้างดูงานบ้างมันก็ไม่ได้เกิด
เป็นรูปธรรม ถ้าตรงนี้มีอบมาเป็นของเราแล้ว ผมก็จะคุยกับทางฝ่ายบริหารอีกครั้งหนึ่ง ทางฝ่าย
บริหารของ สปสช. นะครับว่าเราจะนำเงินตัวนี้มาเป็นเครื่องออกกำลังกายทำอาคารให้มันเป็น
มาตรฐานหน่อยดูยามของตำรวจก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม อีกส่วนก็เป็นของผู้สูงอายุเพราะที่กว้าง

พอสมควร เราก็จะเองประมาณตรงนั้นค่อยคุยกันอีกที หรือจะเองของเทศบาลมาสมทบ
หน่อยก็ได้ ซึ่งก็จะเป็นแต่ผลดีนะครับ ก็เลยคิดว่าคุยกับท่านนายกอย่างนั้นเรารับกันนะ ท่าน
นายกก็ตกลง ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของวันนี้ ช่างเหตุประมาณเท่าไรครับ ที่ประมาณกิจการ

นางสาวสุมาลี ฤทธิล้ำเลิศ ที่ประมาณ ๒ งานค่ะ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง ครับ ประมาณ ๒ งาน ก็พอสมควรครับ ตามระเบียบแล้วตามที่ผมได้เรียนการที่เราจะ
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ รับมอบที่ดินเป็นอำนาจของทางสภาฯ ต้องให้ความเห็นชอบก่อน มีมติให้ก่อนเราจะ
ดำเนินการต่อไป อาจจะมีค่าใช้จ่ายอยู่อย่างหนึ่งนะครับ เรื่องเกี่ยวกับรังวัดที่ดินเพราะไม่ได้เป็น
ทั้งแปลงมาให้เราที่ตรงนั้นแบ่งแยกมาให้เรา ก็เป็นการรังวัดเดี่ยวเราจะไปดูอีกครั้งว่าระเบียบเอื้อ
หรือไม่ มีอะไรทำได้บ้าง อย่างไรวันนี้ขอมติของสภาก่อนนะครับว่าเห็นชอบหรือไม่ การ
ดำเนินการทางฝ่ายกฎหมายของเรากับทางที่ดินต้องหารือกันอีกครับ อย่างที่ผมเรียนต้องมีการ
รังวัดที่ดินเลยนำเรื่องมาให้สภาฯทราบ ส่วนเรื่องระเบียบเราค่อยคุยกันอีกครั้งครับก็เลยเรียนให้
ทางสภาฯทราบก่อน

นางชนิษฐา จันอาษา ขออนุญาตนะค่ะ ที่เห็นข้างตั้งเรื่องเป็นที่สาธารณะประโยชน์แต่จริงๆแล้วถ้าจะซ่อมแซมจริงๆต้อง
ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นทรัพย์สินของทางเทศบาลถึงจะซ่อมแซมได้ อันนี้มันคนละเรื่องกันเลยนะค่ะ ที่ข้างตั้งเรื่อง
ขึ้นมาคือขออนุมัติเพื่อใช้ที่สาธารณะประโยชน์ แต่ว่าถ้าเกิดเราจะเข้าไปซ่อมแซมมันต้องเป็นของ
เราอย่างที่ท่านปลัดเสนอทางสภาฯไปเมื่อสักครู่ ต้องเป็นทรัพย์สินของเราถึงจะดำเนินการตรงนั้น
ได้

ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง คืออย่างนี้ครับ ถ้าจะอย่างนั้นที่ตรงส่วนนี้โอนมาเป็นของเราเลยได้ไหม เป็นที่ของ
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ เทศบาลไปเลยได้ไหม

นางชนิษฐา จันอาษา จะมีภาระผูกพันตรงค่าโอนค่ะ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสุมาลี ฤทธิล้ำเลิศ ขออนุญาตค่ะ ถ้าเป็นทรัพย์สินของเรา เราจะเบิกค่าธรรมเนียมไม่ได้ ค่าธรรมเนียมคือ
ผู้อำนวยการกองช่าง ค่าใช้จ่ายโอนในการรับมอบ ของเราได้เฉพาะเป็นที่สาธารณะที่เราตั้งไว้จะค่ะ ตามระเบียบที่เรา
จะดำเนินการได้

ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง ผมถึงบอกว่าจะมีผลตามมาเราต้องดูกฎหมาย เขามียกเว้นไหม เราสอบถามทางที่ดิน
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ หรือยังจริงๆผมเองก็ยังไม่ได้ศึกษารายละเอียด ถ้าจะโอนมาเป็นที่สาธารณะอย่างที่ดิน
ของคุณราเซีย ปลักแรดอย่างนั้นจะได้เพราะมันมีผลกระทบ แต่อันนี้จะโอนมาเป็นที่ของเรา หรือ
โอนมาเป็นที่ของสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทางที่ดินเขาแนะนำอย่างไร

นางสาวสุมาลี ฤทธิล้ำเลิศ ที่เขาแนะนำนะค่ะ ถ้าเป็นทรัพย์สินของเรา ไม่เจ้าของที่ที่เราจะต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่าย
ผู้อำนวยการกองช่าง เพราะว่าเบิกไม่ได้ในการโอนในการเสียค่าธรรมเนียม เขาก็เลยแนะนำให้เป็นที่สาธารณะ
ประโยชน์ใช้ร่วมกันคือประชาชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ เราถึงจะเบิกได้โดยมีมติจากที่
ประชุม วาระการประชุมเพื่อนำไปเสนอที่ที่ดินดำเนินการ ที่เบิกในส่วนของเราแต่ตอนนี้ถ้าเป็น
ทรัพย์สินของเราจะไม่สามารถเบิกงบประมาณได้

ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง ครับ เดี่ยวเป็นหน้าที่ของข้าราชการฝ่ายประจำ เดี่ยวผมดูให้ะครับ อย่างที่ผมเรียนว่า
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ถ้างบประมาณยังมีของ สปสข. อีกอย่างที่ผมได้เรียนไป ว่าสามารถตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุ
เดี๋ยวผมขออนุญาตรับเรื่องไปดูแล้วกัน ขอมติจากสภาฯ ถ้าสามารถทำได้หรือไม่ได้อย่างไรจะ
เรียนให้ทางสภาฯทราบอีกครั้งหนึ่ง

นายจำปี สิงห์เรือง
ประธานสภาเทศบาลฯ

ที่ประชุม รับทราบน่ะครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นยาละอองฝอยละเอียด (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

นายจำปี สิงห์เรือง
ประธานสภาเทศบาลฯ

ต่อไปครับระเบียบวาระที่ ๔ ที่เสนอเพื่อทราบและพิจารณา ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นยาละอองฝอยละเอียด (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เชิญท่านคณะกรรมการ

นายสมนึก เสือคล้าย
นายกเทศมนตรีฯ

ครับ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ ขอเสนอผู้ติเสนอเพื่อทราบและพิจารณาเห็นชอบการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นยาละอองฝอยละเอียด (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รายละเอียดเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงด้วยครับ

นางเบ็ญจภรณ์ เจริญสินสิริกุล
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

คะ ขอขอบคุณคะ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านและท่านคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันเบ็ญจภรณ์ เจริญสินสิริกุล หัวหน้าสำนักปลัดฯ ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในเรื่องค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นยาละอองฝอยละเอียด (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ แผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ดังนี้คะ สืบเนื่องจากโครงการนี้ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ตั้งอนุมัติงบประมาณไปแล้ว มีการกันเงิน เมื่อครั้งการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการกันเงินและก็ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินด้วยนะคะ และก็มีการประกาศการประกวดราคาแล้วเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ แต่ว่าได้มีการยกเลิกเนื่องจากรายละเอียดคุณสมบัติ ลักษณะบางอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งเอกสารทั้งหมดนั้นทางฝ่ายเลขานุการของสภาฯได้นำเรียนให้กับสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับทราบบางส่วนแล้วนะคะ ว่าเราจะดำเนินการอย่างไร ขอความกรุณาให้ท่านสมาชิกทุกท่านเปิดเอกสารไปที่บันทึกข้อความลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไปจะเป็นการอ่านข้อความเดิม ที่มีเทศตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเราได้นำมาทำบันทึกนี้เพื่อเสนอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงกันต่อไปคะ ในบันทึกของเทศบาลตำบลพันเสาของวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อความเดิมตามเทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น มีอยู่ว่าคุณลักษณะของเครื่องพ่นยาละอองฝอยละเอียด (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์งบประมาณ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ กำลังเครื่องยนต์ ชนิด ๔ จังหวะ กำลังเครื่องยนต์ ๑๘ แรงม้า/๑๓.๓ กิโลวัตต์ ขนาดตัวเครื่อง ๑๑๐X๙๕ X๖๘ ซม. ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง ความจุ ๒๐ ลิตร อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ๔.๕ ลิตร ขนาดแบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ๓๖ แอมป์ ถังบรรจุน้ำสารเคมี ๗๕ ลิตร ,จำนวนหัวฉีดพ่น ๔ หัว อัตราการฉีดพ่น ๔๐ ลิตร/ชั่วโมง,อัตราการฉีดพ่นสูงสุด ๖๐ ลิตร/ชั่วโมง,ถังบรรจุ น้ำมันเชื้อเพลิง ๒๐ ลิตร เป็นเครื่องพ่นที่ได้รับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสากล ISO และได้รับหนังสือรับรองผลการทดสอบประสิทธิภาพโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถนำไปใช้ในงานอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งข้อความนี้หลังจากเราประกาศราคากลางต้องยกเลิก เพราะรายละเอียดคุณลักษณะไม่ถูกต้องนะคะ ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใหม่ เป็นดังนี้คะ ขอความกรุณาให้สมาชิกทุกท่าน เปิดไปที่เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคา

กลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาล

ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ให้เปิดไปที่รายงานการประชุมของอันนี้แล้วก็ตามดู หน้า ๒ นะคะ คือข้อความใหม่ที่คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้พิจารณาแล้วสรุปว่าคุณลักษณะวัสดุเครื่องพ่นยาละอองฝอยละเอียด (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ รายละเอียดประกอบด้วย

๑. เป็นเครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) ใช้ติดตั้งบนรถยนต์ ทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซินชนิด ๔ จังหวะ กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๘ แรงม้า
๒. ควบคุมการปิด/เปิด นีดพ่นสารเคมีด้วยการควบคุมระยะไกล (Remote Control) ชนิดไร้สายหรือมีสาย ถ้าเป็นชนิดมีสายต้องมีสายเชื่อมส่งมีความยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร โดยมีระบบปิด-เปิด เครื่องยนต์และสารเคมีทั้ง ๒ ระบบ
๓. หัวฉีดพ่นจำนวน ๔ หัวสามารถปรับทิศทางได้ตามแนวราบไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา และตามแนวตั้งไม่น้อยกว่า ๑๘๐ องศา
๔. สามารถปรับควบคุมอัตราการไหลของสารเคมีไม่น้อยกว่า ๒๕ ลิตรต่อชั่วโมง โดยตัวควบคุมอัตราการไหลต้องมีสเกลหรือหมายเลขกำกับ
๕. ขนาดของเม็ดฝอยละอองสารเคมี (Droplet size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้มีค่า Volume Median Diameter (VMD) ไม่เกิน ๓๐ ไมครอน วัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๒๕ ลิตร/ชั่วโมงวัดที่ระยะ ๘ เมตรจากหัวพ่น
๖. ถังบรรจุสารเคมีทำด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวทำละลายอื่น ๆ ความจุไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร
๗. ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง ทำด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวทำละลายอื่น ๆ ความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ๔.๕ ลิตร
๘. มีอุปกรณ์ประจำเครื่อง ดังนี้
 - ๘.๑ มีเครื่องมือซ่อมบำรุง จำนวน ๑ ชุด
 - ๘.๒ คู่มือการใช้งานและรายละเอียดโครงสร้าง ชิ้นส่วนต่าง ๆ (Diagram and part list) จำนวน ๑ ชุด
 - ๘.๓ มีกรวยเติมน้ำยาเคมีและกรวยเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเป็นชนิดมีตะแกรงกรองอย่างละ ๑ ชุด
 - ๘.๔ มีกระบอกตวงสารเคมีทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี หรือตัวทำละลายอื่น ๆ ขนาด ๑ ลิตร และ ๕ ลิตร โดยมีสเกลละเอียดไม่ต่ำกว่า ๑ ใน ๑๐ ของปริมาตร อย่างละ ๒ ชิ้น
 - ๘.๕ มีอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มความยาวของสายพ่นได้ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ที่สามารถต่อตรงจากหัวพ่น จำนวน ๑ เส้น
 - ๘.๖ ชุดป้องกันสารเคมีที่มีกระเป่าเก็บอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่อง จำนวน ๒ ชุด
 - ๘.๗ หน้ากากป้องกันสารเคมีชนิดมีวาล์วระบายอากาศ ชนิดนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จำนวน ๒ ชุด
 - ๘.๘ ถุงมือป้องกันสารเคมี จำนวน ๒ คู่
๙. รายละเอียดคุณลักษณะข้อ ๔ และ ๕ ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

๑๐. มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทฯ นำเข้าโดยตรง

๑๑. เครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) ชนิดดีดรอยนต์ที่นำมาเสนอต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิตไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ

๑๒. การตรวจรับเครื่องพ่น หากคณะกรรมการตรวจรับพิจารณาเห็นว่าต้องส่งตรวจสอบคุณลักษณะผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๑๓. รับประกันคุณภาพเครื่องพ่นทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑ ปี

อันนี้คือคุณลักษณะใหม่ที่เปลี่ยนแปลงนะค่ะ ซึ่งข้อความจะอยู่ในเทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๑ มากำหนดคุณลักษณะ ทำ TOR แล้ว มีปัญหาที่เลยมีการไปสำรวจทำตามระเบียบทุกอย่างนะค่ะ ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ การทำราคากลางนั้นมีในเอกสารที่นำเรียนให้ท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกทุกท่านแล้วนะค่ะ ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันเสาทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดตามเอกสารอีกครั้งหนึ่งนะค่ะ ถ้าหากท่านใดมีข้อสงสัย ขอให้สอบถามได้นะค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

นายจำปี สิงห์เรือง มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ

ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง ผมขออนุญาตเสริมสักหน่อยนะค่ะ ที่เราต้องมาให้สมาชิกรับฟังด้วยนะค่ะ ก็ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา เหมือนกับเรื่องที่แล้วนะค่ะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ เปลี่ยนแปลงราคา เปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้ ถ้าออกไปเป็นเทศบัญญัติแล้วเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะแบบนี้เป็นอำนาจของสภาที่จะต้องเป็นคนอนุมัติให้เรา ไม่ใช่อำนาจของฝ่ายบริหาร การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำพวกนี้ไม่ใช่อำนาจนายกฯ เป็นอำนาจของฝ่ายสภาฯจึงจำเป็นต้องนำเข้าสู่สภาเพื่อให้สภาเห็นชอบอนุมัติ เดิมเลยมีอยู่ ๗ ข้อ อย่างที่ หน.สพ. อ่านให้ฟังนะค่ะ อันใหม่ที่เพิ่มเติม มีทั้งหมด ๑๓ ข้อ ๘ ข้อแรกเป็นคุณลักษณะหลังจากนั้นเป็นเรื่องของการการันตี คุณลักษณะจะต้องมีมาตรฐานเป็นการป้องกันตัวเองของข้าราชการประจำด้วย ตัวนี้เราเคยประกาศไปครั้งหนึ่งแล้วประกาศไปแล้วได้แคว้นเดียว วันที่สองมีหนังสือมาจากผู้รับเหมาที่เขาไม่มีคุณลักษณะแบบนั้นมาถึงทางเราเลย เรเรียนนายกฯเลยผมก็เลยบอกยกเลิกประกาศไปก่อนจริงๆเราก็ไม่ผิดหรอก เพราะเราทำตามที่เทศบัญญัติกำหนด เราทำตามมติแต่ที่นี้เราก็เวลาโดนร้องเรียนมา เวลาโดนสอบสวนว่าจะจบไม่ใช่ง่าย ๆ นะค่ะ เราก็เลยกลับมาตั้งหลักใหม่ไม่ได้เสียหายอะไรยกเลิกประกาศ ทางพวกกำหนดราคากลางต่างๆ เจ้าของเรื่องไปขอดูจากหลายๆที่ เขา เพราะครุภัณฑ์ประเภทนี้ไม่ได้มีในมาตรฐาน มาตรฐานครุภัณฑ์จะมีจากกรมบัญชีกลาง จากกระทรวงการคลังเขาจะมีเรื่องว่าจะซื้ออะไร มีอะไรมาตรฐานครุภัณฑ์จะมีบอก แต่ประเภทนี้ไม่มีก็ต้องไปสืบตามท้องตลาด เอาหลายที่มารวมกันให้กว้างที่สุดนะค่ะ เวลาประกาศไปจะได้ไม่มีข้อร้องเรียนเหมือนคราวนี้ ที่นี้เรื่องนี้ถ้าใครติดตามของ อบจ. โดนนะค่ะแต่เพิ่งจะพิพากษาหลุดไปหมด เครื่องพ่นหมอกควันนั้นนะค่ะ ตั้งแต่สมัยท่านนายกฯสุรินทร์ ท่านปลัดอาคมโดนด้วยเมื่อวันสองวันนี้ศาลเพิ่งยกฟ้องรอดมาได้ เราก้เลยไปเอาตัวอย่างของเขามาหลายๆที่ ปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่เราจะกันเงินได้นะค่ะ งบประมาณตัวนี้ตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แล้ว ปีนี้เป็นปีสุดท้ายต้องรีบดำเนินการ งบประมาณที่ตั้งไว้สูงด้วยแล้วก็ตอนนี้พี่น้องประชาชนเสียประโยชน์เสียโอกาสมาแล้ว ๒ ปี เพราะเวลาเราจะพ่นยากก็ต้องไปยืมของที่นั่น ที่นี้มาเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ให้ยืม เพราะราคามันค่อนข้างสูงไปยืมใครเขาก็ไม่ยอมให้เรายืม ถ้าเรามีข้างเคียงมายืมเรา เราก้ไม่ยอมให้ยืมนะค่ะเพราะต้องช่อมเวลามันเสียราคาช่อมค่อนข้างสูงทุกวันนี้เราต้องใช้เครื่องสะพายหลัง มันก็เลยมีปัญหาประชาชนเสียประโยชน์มา ๒ ปี แล้วนะค่ะ วันนี้เราก้เลยต้องนำเข้าสู่สภาฯ

ถ้าสมาชิกมีมติให้เรา เราจะสามารถดำเนินการตามระเบียบพัสดุจัดซื้อจัดจ้างต่อไปก็เลยเรียนให้สมาชิกทราบอีกครั้งหนึ่ง

นายจำปี สิงห์เรือง
ประธานสภาเทศบาลฯ

ไม่มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมใช่ไหมครับ ขอมติในที่ประชุมเรื่อง เสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นยาละอองฝอยละเอียด (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขด้วยครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณา โดยละเอียดรอบคอบแล้ว มีมติที่ประชุมเห็นชอบเรื่อง เสนอเพื่อทราบ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นยาละอองฝอยละเอียด (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยจำนวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔.๓

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสามัญประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

นายจำปี สิงห์เรือง
ประธานสภาเทศบาลฯ

ต่อไปครับระเบียบวาระที่ ๔ ที่เสนอเพื่อทราบและพิจารณา ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสามัญประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปี พ.ศ. เชิญท่านเลขาธิการครับ

ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ

อย่างที่เรารู้เมื่อคราวที่แล้วนะครับ สมัยประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ เราได้กำหนดไว้ว่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเป็นวันที่เท่าไร ทางมติของสภาก็ได้บอกว่า วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งเป็นเวลา ๓๐ วัน ซึ่งตามระเบียบแล้วบอกว่าการประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ ๑ ให้กำหนดอีก ๓ สมัยว่าจะประชุมเมื่อไหร่บ้าง สรุปคร่าวๆ ปีที่แล้วนะครับ กำหนดสมัยที่ ๒ วันเริ่มประชุม วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ มี ๓๐ วัน สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ ธันวาคม - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตามที่เราคุยกันทุกๆปี ตอนช่วงเมษายนจะมีงานมีการที่เราจะต้องเตรียมกันก็จะมาคุยกันก่อนครั้งหนึ่ง สมัยที่ ๓ ช่วงเดือนสิงหาคม จะเป็นเรื่องของเทศบาลัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี เสนอก่อนวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของทุกปี สมัยที่ ๔ จะเป็นเรื่องสรุปผลการปฏิบัติงานส่วนมากเราจะเป็นแบบนั้นทุกปี แต่นอกจากการประชุมสามัญแล้ว ยังสามารถขอเปิดสมัยวิสามัญ ถ้ามีเรื่องความจำเป็นสภาขออนุมัติเปิดหรือฝ่ายบริหารขออนุมัติเปิดเป็นกรณีไปนะครับ ทั้งนี้ให้ทางสภาเป็นผู้กำหนดว่าเราควรจะมีจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ สมัยที่ ๒,๓ และ ๔ หรือจะคงเดิมก็ให้เสนอในที่ประชุมสภาได้ครับ

นางขวัญเรือน สิงห์ทอง สมาชิกสภาฯ เขต ๒

คะ ดิฉันนางขวัญเรือน สิงห์ทอง สมาชิกสภาฯ เขต ๒ นะคะ ก็อยากจะสอบถามทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะว่าถ้าเราจะกำหนดเหมือนเดิมแล้วจะมีผลกระทบต่อการทำงานของทางเจ้าหน้าที่หรือเปล่านั้น

ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ

ขอตอบแทนเลยนะครับว่า ไม่มีครับ เท่าที่ผมได้เรียนแจ้งไปแล้วว่าในช่วงวันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ เมษายน เป็นการเตรียมเทศบาลหลายๆเทศบาลนะครับไม่อย่างนั้นก็มีปัญหา และวันที่ ๑ สิงหาคม - ๓๐ สิงหาคม ช่วงที่เราทำเทศบาลัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับ ก็เสนอในช่วงนั้นก่อนวันที่ ๑๕ สิงหาคมนะครับ และสมัยที่ ๔ ธันวาคมจะเป็นการสรุปผลการ

ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารนะครับ ซึ่งถ้ามีเรื่องจำเป็นอย่างที่ผมเรียนนะครับสามารถเปิดประชุม สมัยวิสามัญได้ กำหนดแบบนี้เราจะไม่ได้มีปัญหาเป็นห่วงของการปฏิบัติงานของเราอยู่แล้ว

นางขวัญเรือน สิงห์ทอง ค่ะถ้อยอย่างนั้น ดิฉันนางขวัญเรือน สิงห์ทอง ขอเสนอว่าให้ใช้มติเดิมค่ะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คือ สมาชิกสภา เขต ๒ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คือ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ คือ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ค่ะขอ เสนอที่ประชุมแบบนี้ค่ะ

นายจำปี สิงห์เรือง ขอรับรอง ๒ ท่านครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ

นางสาวกาญจนา แจงบัว ค่ะ ดิฉันนางสาวกาญจนา แจงบัว สมาชิกสภา เขต ๑ ขอรับรองค่ะ
สมาชิกสภา เขต ๑

นายจำปี สิงห์เรือง อีก ๑ ท่านครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายสุวรรณ สิงห์ทอง ครับ ผมนายสุวรรณ สิงห์ทอง ขอรับรองครับ
สมาชิกสภา เขต ๒

นายจำปี สิงห์เรือง ครับแล้วครับ มีสมาชิกท่านใดเห็นต่างจากนี้หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเรื่อง เสนอเพื่อ
ประธานสภาเทศบาลฯ พิจารณา กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณา โดยละเอียดรอบคอบแล้ว มีมติที่ประชุมเห็นชอบเรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยจำนวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

นายจำปี สิงห์เรือง แจ้งท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ขอพักการประชุมก่อนนะครับ หนึ่งชั่วโมง ทานข้าว
ประธานสภาเทศบาลฯ กลางวันก่อน ประมาณเวลาบ่ายโมงเข้าห้องประชุมต่อระเบียบวาระที่ ๕ และระเบียบวาระที่เหลือ
ครับ

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เริ่มประชุมต่อ เวลา ๑๓.๐๐น.

ระเบียบวาระที่ ๕. เรื่อง ที่เสนอใหม่

นายจำปี สิงห์เรือง ต่อไปนะครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายบุญธรรม บัวจันทร์ ผมนายบุญธรรม บัวจันทร์ สมาชิกสภา เขต ๑ ขอเสนอมีเรื่องที่จะเสนอประมาณ ๗ เรื่องครับ
สมาชิกสภา เขต ๑ นะครับ ท่านประธานฯคงอนุญาตนะครับ เรื่องที่ ๑ ก็เสนอลงลูกรังสายคันคลอง หมู่ที่ ๙ - หมู่ที่ ๕
สายที่ ๒ ก็เป็นลูกรังเช่นเดียวกันนะครับ จากคลองที่มาจากคลองพระรถ หมู่ที่ ๑๐ - หมู่ที่ ๘
นะครับ แล้วเรื่องที่ ๓ สายหนองควง จากหมู่ที่ ๙ - หมู่ที่ ๑๐ ครับลูกรังเหมือนกัน แล้วเรื่องที่

๔ ก็สายลงลูกรั้ง หมูที่ ๖ หมูที่ ๑ และถึงหมูที่ ๑๐ คนเขตบ้านดง เรื่องที่ ๕ ถนนลงลูกรั้ง หมูที่ ๔ จากนายนายสมนึก เสือคล้าย ถึงนายนายจำปี สิงห์เรื่อง ถึงหนองเบน เรื่องที่ ๖ สายหนองหมานั่งขอเป็นลูกรั้งและเรื่องที่ ๗ พอดีในฐานะที่เป็นประธานกองทุนฯ ประธานคู่คนยากไร้เมื่อวานก่อนได้เดินไปสำรวจดูแล้วคนบ้านเราก็มียุติทุกซึกได้ยากอยู่หมูที่ ๕ พอผมเห็นแล้วผมก็รีบบอกปลัดฯ ไปดูหน่อยว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ นำท่านปลัดฯ ไปพอไปดูแล้วท่านปลัดฯ บอกยังมีหรือ มีครับ ท่าน ตอนแรกก็ไม่ว่าจะช่วยเหลืออย่างไร คือ ๑. ไม่มีไฟฟ้าใช้ ๒. ที่อยู่อาศัยไม่ถาวร ๓. แล้วแถมยังมีเด็กเล็กๆ ๒ คน อยู่หมูที่ ๕ บอนแดงนะครับ เตาแก๊สก็ไม่มี เลยเมื่อวานนี้ผมก็ได้เรียโรสมาชิกบ้างอะไรบ้างในเทศบาลได้ไป ๕,๐๐๐ บาท มาทั้งปลัดฯ ทั้งท่านนายกฯ ช่วยด้วย ช่วยกันบริจาคทั้งหมดได้ ๕,๐๐๐ บาท ก็ไปซื้อเตาแก๊ส ๑ ชุด แล้วก็ไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ ตอนนี้เงินเหลือประมาณ ๑,๓๐๐ บาท ก็ว่าจะไปซื้อตู้เสื้อผ้าให้เด็กๆ นะครับ ไม่รู้ว่าท่านยังงัยครับ รบกวนท่านปลัดฯ ชี้แจงกับสมาชิกสักเล็กน้อยครับ

ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง เรื่องนี้ก็งงเหมือนกันครับ ไม่ทราบข้อมูลมาก่อน เลี้ยวไปทางดงยางใช้ไหมครับจริงเขา ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา เป็นคนปลักแรด แต่ที่อยู่ปัจจุบันเป็นที่ของเขาครับ ตอนแรกเขามาเช่าบ้านอยู่ตรงบ้านพอรองรุ่ง ตอนหลังๆ เขาก็เป็นกรรมกรรับจ้างทั่วไป มีลูก ๒ คน เขาอายุประมาณ ๔๐ ปี เขาแยกทางกับภรรยา คนเป็นพ่อเราไม่ห่วงหรอก ผมเป็นห่วงเด็กเล็กเป็นผู้หญิงด้วย เดินเข้าไปดูแล้วอยู่ในป่าอ้อยเลยไฟฟ้าก็ไม่มี สภาพบ้านไม่เหมือนบ้านครับ ผมขึ้นรถไปกับลุงธรรมเห็นบ้านหลังหนึ่งคิดว่าที่บ้านเขา ลุงธรรมบอกไม่ใช่แน่นอนคอกควาย คอกควายยังดีกว่าบ้านที่เขาอยู่อีกครับ วันนั้นก็เลยได้พูดคุยกันถามว่าเป็นใครมาจากที่ไหน ตอนแรกเช่าบ้านอยู่แต่ตอนนี้ไม่ได้เช่าเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงรายได้ไม่เพียงพอ ที่อยู่ปัจจุบันเป็นที่ของเขาเอง ก่อนหน้านี้นี้มีพนักงานของผมไปสำรวจที่ดินเขารายงานมาแล้วมีบ้านหลังหนึ่งก็แย เราไม่นึกว่าจะแยขนาดนี้เราไปดูแล้วไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะครับ ในเบื้องต้นอย่างที่ สท.บุญธรรมได้บอกนะครับ เมื่อวานเรียโรพนักงานของเราได้ประมาณ ๕,๐๐๐ บาท ก็ไปเตาแก๊สและไฟส่องสว่างตอนนี้เราประสานกับทางไฟฟ้าแล้วว่าเขามีงบประมาณซึ่งไม่ใช่งบประมาณเรานะครับ ประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท เดี่ยวเขาจะเดินเสาไฟมาให้ชั่วคราวก่อนแล้วให้ทางเราทำหนังสือไปเราก็คงช่วยกันหลายฝ่าย ตอนนี้ผมก็ไปคุยกับทางเพื่อนๆ ทางธนาคารที่เขาเคยช่วยเหลือธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับ ก็เร่งเขาหน่อยคงจะได้ประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท คนที่เป็นพ่อเป็นช่างก่อสร้างอยู่แล้วถ้ามีอุปกรณ์ให้เขาก็สามารถทำได้คนเดียวก็ทำได้ เราจะหาอุปกรณ์ หิน ดิน ปูน ทราย ช่างเราก็มียุติมีโอกาสจะให้ไปช่วยด้วย สงสารเด็กๆ เพราะเป็นผู้หญิง เด็กเรียนอยู่พันเสาผมก็เลยโทรไปหาครูหมู ครูหมูบอกทราบแล้วผมเลยบอกผมรวบรวมเงินแล้วอย่างนั้นไปด้วยกันเมื่อวานก็ไปนำสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้เขา ครูหมู ผ.อ.โรงเรียนก็ไปด้วย วันนี้ผมจะเข้าไปดูอีกท่านสมาชิกสภาเข้าไปด้วยกันว่าเรามีความลำบากขนาดไหนนะครับ อาจจะเรียโรกันก่อน ตอนนี้มีข้าวมีเตาแก๊สแล้วเหลือแต่ที่อยู่นี้แหละดูวัสดุเหล็ก หิน ปูน ทรายไป เขาเป็นช่างอยู่แล้ว เดี่ยวเราเอาช่างไปช่วยเขาก่อสร้างให้อยู่ได้สักหน่อย จะใช้งบประมาณของทางเทศบาลก็คงลำบากเพราะส่วนราชการของเราก็รู้ว่าจะไปช่วยคนใดคนหนึ่งก็แย แต่เราก็คงหาทางช่วยหลายๆทางนะครับ ช่วยกันเรียโรได้ของนำไปให้เขาแต่ปัญหาพ่อเขายังตีเมียอยู่ผมก็เลยบอกนำเป็นห่วง สท.บุญธรรม นำของไปให้กันเมื่อวานเขากราบเลยครับ อาหาร เครื่องนุ่งห่มไปให้เขากราบเลย เขาก็บอกเขาไม่ได้ไปร้องเรียนที่ไหน เขาไม่อยากไปร้องทุกข์ตรงไหน คือถ้าเป็นพ่อคนเดียวเราคงไม่ได้ช่วยขนาดนี้แต่เพราะเด็กผู้หญิง ๒ คน แล้วไปดูบ้านนะไม่มีใครเลยมีแต่ป่าอ้อย ก็ยังงอยู่ว่าลอดหลุดตาไปได้อย่างไร ก็เลยเป็นเหตุที่เราต้องมาคุยกันในสภาวันนี้ เดียวก็แล้วแต่เราจะไปดูกันไหมยังง ผอ.คลังมาแล้วเรียโรกันได้ครับ คือสำนักงานได้ ๕,๐๐๐ บาท ท่านสมาชิกฯอย่าให้ต่ำกว่านั้น เรียนให้ทุกท่านได้ทราบส่วนทางเราก็คงไม่ได้ทั้งนะครับ เดี่ยวให้งานพัฒนาชุมชนคอยดูครับ เด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะ เรา

สามารถที่จะช่วยเหลือต่างๆได้ แต่ได้คุยกับพ่อเขาแล้ว ว่าเราไม่ได้ช่วยเหลือได้ตลอดนะช่วยเหลือตัวเองด้วยไม่ใช่ว่ามีเงินมาแล้ว ส่วนหนึ่งถ้ามีเงินก้อนเราอาจให้ทางโรงเรียนไว้บ้าง ก็อย่างเราได้เห็นนะครับ

นางไว ยอดบุตรี ปลัดฯคะ ให้มาปลูกผักกับทางดิฉันได้คะ ที่สาธารณะที่เราทำแปลงปลูกร่วมกัน
รองนายกเทศมนตรีฯ

ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง ที่เขาอยู่เป็นที่ของเขานะครับ
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ

นายดาวรุ่ง โพธิ์วัฒนไพศาล เขาเป็นคนที่นี้ครับปลัดฯ เกิดที่นี้โตที่นี้ พ่อเขาโดนยิงตาย ญาติกับผู้กองฯ พ่อโดนยิง
เลขานุการนายกฯ ตายเลยอพยพไปอยู่ปลัดเรด ไปอยู่ที่พิษณุโลก แล้วก็กลับมาอยู่ที่ปลัดเรดอีก ครับที่ตรงนั้น

ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง อันนี้ที่ดินเขานะครับ เขามีที่ดินเยอะหรือไม่ครับ
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ

นายดาวรุ่ง โพธิ์วัฒนไพศาล ที่ของส่วนแม่เขาที่ตายไปจำนวน ๑ ไร่ครับ
เลขานุการนายกฯ

นายจำปี สิงห์เรือง สรุปกี่คือไม่มีที่ดินใช้หรือไม่ครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายบุญธรรม บัวจันทร์ คืออย่างนี้ะครับอาชีพเขายังไม่ค่อยต้องการสักเท่าไร ที่เดือดร้อนคือไฟฟ้าครับ ถ้าอาชีพปลูก
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ผักนี่คือเขามีอาชีพอยู่แล้วเป็นช่างครับ รายได้ไม่พอ ส่วนไฟฟ้าเมื่อวานผมได้ติดต่อช่างไฟฟ้ามา
คิดแล้ว เขาบอกให้ทางเราทำหนังสือไปให้ผู้การ เขามีงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท แต่เขาลองมา
ดูแล้ว ใช้งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท แต่ว่าถ้า ๕๐,๐๐๐ บาท หรือ ๖๐,๐๐๐ บาท เราอาจต้อง
ออกที่เกินจาก ๕๐,๐๐๐ นะครับ แต่เขามาคิดแล้วไม่ถึง ๕๐,๐๐๐ บาทครับ เขารอหนังสือจาก
พวกเราถ้ามีไฟฟ้าเขาก็จะสะดวกขึ้นนะครับ เมื่อวานเขาบริจาคกะหม้อกึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง
แต่จริงๆแล้วเตาแก๊สก็ไม่มีนะครับใช้ฟืนครับ เขาอยู่อย่างนั้นมา ๒ - ๓ ปี ผมเลยตัดสินใจซื้อ
เตาแก๊ส

นายดาวรุ่ง โพธิ์วัฒนไพศาล ไม่ถึง ๒ ปี ครับเพราะเขาเช่าอยู่บ้านพ่อผมก่อน ๑ ปี
เลขานุการนายกฯ

นายบุญธรรม บัวจันทร์ นั้นแหละเขาบอกเขาอยู่ตรงนั้น ๓ ปี เพราะว่าปีแรกอยู่ไม่ได้เลยเขาก็ต้องมาเช่า ครูบอกว่าอย่า
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ มาอยู่เลยแบบนี้ไปเช่าบ้านอยู่นะครับ แต่บ้านนั้นไม่ใช่เพิ่งสร้างหรือครับ สร้างนานแล้ว

ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง ถ้าอย่างไรสมาชิกฯประชุมเสร็จแล้วพอมีเวลา เรามีเงินบริจาคอยู่จะได้ให้เขา อยู่พื้นที่
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ เขต๑ หรือ ๒ ครับ เขต ๒ นะครับ

นายจำปี สิงห์เรือง อยู่ในเขตพื้นที่ ๒ ครับ ผมก็ว่าเราเคยหาเสียงกันไม่เคยเห็นบ้านนี้ เพิ่งรู้ว่าเขาเพิ่งย้ายเข้ามา ถ้า
ประธานสภาเทศบาลฯ จะบอกว่าเราไม่ดูแลก็ได้เพราะเราเพิ่งรู้ ผมก็ไม่ทราบว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้อยู่ในตำบลเรา
จริงๆเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งแต่นี้เขามาอยู่ใหม่ แต่ที่ผมดูจากรูปภาพเขาตีหม้อเหล็กหรือเปล่า เหล้านี้ยัง
อันตรายเข้าไปใหญ่เพราะมีลูกสาวอยู่ ๒ คนอยู่ด้วย

นายบุญธรรม บัวจันทร์ เรื่องตีหม้อเหล้านี้ไม่อยาก ผมก็พูดคุยกับท่าน ผอ. บอกว่า ผอ. ภรรยาทิ้งระหว่างเหล้ากับน้ำร้อน
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ผอ.จะตีหม้อแบบไหนนะครับ ภรรยาทิ้งแล้วทิ้งลูกไว้ด้วยนะครับแล้วจะกินเหล้าหรือกินน้ำร้อนนะ
ครับ

นายจำปี สิงห์เรือง ขนาดภรรยาทิ้งแล้วไม่เอาลูกไปด้วยก็น่าคิดเหมือนกัน ผู้ชายไม่ให้นำลูกไปนะครับ ถ้าพ่อเมาลูกก็
ประธานสภาเทศบาลฯ เป็นสาวขึ้นเรื่อยๆ ตรงนี้แหละมันอันตราย

ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง ยอดบริจาค ๒,๑๙๐ บาท
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ

นายจำปี สิงห์เรือง เท่าไหร่ครับ ๒,๑๙๐ บาท
ประธานสภาเทศบาลฯ

ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง ลุงปีบอกเดียวจะให้ครบ ๓,๐๐๐ บาทเลย
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ

นายจำปี สิงห์เรือง ไม่เป็นไรครับ ประชุมเสร็จไปด้วยกันครับ แล้วก็เรื่องลูกรังที่ท่าน สท.บุญธรรม ได้บอก
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านนายกฯ จะชี้แจงเลยไหมครับ เชิญท่านนายกฯเลยครับ

นายสมนึก เสือคล้าย เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ครับที่ท่าน สท.ได้กล่าวเมื่อสักครู่
นายกเทศมนตรีฯ เป็นแบบเดิมๆ ซึ่งบางเส้นได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาแล้วเมื่อไม่นานมานี้ครับ แต่บางเส้นทาง
ยังไม่ถูกบรรจุไว้ หากมีความจำเป็น เร่งด่วน เราจะดำเนินการตามขั้นตอนนำบรรจุได้ทั้งหมด
เงินสะสมคงสามารถดำเนินการได้บ้าง รอบหน้าปรึกษากันอีกครั้งครับ ตอนนี้ให้ทางเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบแผนฯก่อน เพราะถ้าไม่มีในแผนฯจะไม่สามารถดำเนินการได้ ค่อยๆช่วยกันคิด ช่วยกัน
ทำ ช่วยกันแก้ไข ทุกอย่างจะสำเร็จได้ด้วยดีครับ ขอขอบคุณครับ

นายบุญธรรม บัวจันทร์ ขออนุญาตครับพอดีพูดถึงแผนฯ ต้องให้ผู้ใหญ่ เอาอะไรมาประชาคม ก็ไม่มีใครประชาคมให้ได้อยู่
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ แบบเขตต่อเขตบ้างอะไรบ้าง ผมก็พยายามเสนอให้รู้ในสภาฯ พอดีผู้ใหญ่บ้านบางคนก็บอกว่าเอา
ไปเสนอบ้างก็ดี “ผู้ใหญ่ธรรมให้เขาพูดถึงบ้างปีๆนึงนะ ลูกรังไม่มาลงไม่เป็นไร ให้เขาพูดถึงบ้าง”
ครับ

นายจำปี สิงห์เรือง มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายสุรพล จันทะโชติ ครับ ผมนายสุรพล จันทะโชติครับ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ มี
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ชาวบ้านร้องเรียนมาครับ อยากฝากท่านประธานเรียนถึงกองช่าง มีชาวบ้านที่ว่าเราไปทำ
คอนกรีตเมื่อไฉนนี่ที่เกาะกลางนาะครับ ที่ฝังท่อไปเจ้าของนาเขาฝากผมมาถามว่าทำไมถึงไม่
ปรึกษาเจ้าของนาบ้างว่าฝังท่อลงไปในนาเขา อันนี้เขาฝากถามครับ เรียนท่านประธานฝากถาม
กองช่างด้วยครับ

นายจำปี สิงห์เรือง พอดีกองช่างอยู่พอดีนะครับเชิญครับช่างเขต
ประธานสภาเทศบาลฯ

นางสาวสุมาลี ฤทธิ์ล้ำเลิศ ขออนุญาตสอบถามเส้นไหนคะ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุรพล จันทะโชติ เส้นเกาะกลางนา ตรงบ้านพี่ว้ายครับ หมู่ที่ ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

นางสาวสุมาลี ฤทธิ์ล้ำเลิศ ค่ะ ขอชี้แจงก่อนนะค่ะ คือ อันดับแรก ถนนเส้นนั้นในโครงการไม่มีการวางท่อ พอผู้
ผู้อำนวยการกองช่าง รับจ้างเข้าไปดำเนินการมีชาวบ้านร้องขอให้วางท่อจำนวน ๒ จุด เราได้สอบถามแล้วไม่แน่ใจว่า
เจ้าของที่หรือไม่แต่ชาวบ้านตรงนั้นยืนยันคุยกันแล้วว่าขอให้มีการวางท่อ ผู้รับจ้างจึงได้ดำเนินการ
วางท่อ ครั้งที่ ๑ นะค่ะ ถนนไม่ได้มาตรฐานเพราะว่ามีวางท่อทำให้ถนนแตกต้องมีการเจาะ

ถนนขึ้นเพื่อจะดำเนินการวางท่อให้ลึกกว่าเดิม ชาวบ้านก็มาดูกันหลายคน ชาวบ้านก็ยืนยันว่าให้มีการวางท่อให้ได้ แล้วถามแล้วว่าเจ้าของที่มีปัญหาหรือเปล่า เขาบอกไม่มีปัญหาค่ะ คนที่ร้องก็เป็นคนซื้อท่อเองนำมาวางเองด้วย เราดำเนินการแล้วเสร็จ ต่อไปนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าคุณที่เดือดร้อนกับคนที่ไม่เดือดร้อนเราไม่รู้จะแก้ไขปัญหาให้ใคร ถ้าเราไม่วางชาวบ้านก็บอกไม่ได้ฉันเดือดร้อนเขาบอกว่าเขาคุยกับเจ้าของที่เรียบร้อยแล้วนะคะ และต่อไปนี้จะให้ทางกองช่างดำเนินงานอย่างไรต่อไปคะ

นายสุรพล จันทะโชติ ก็ทางกองช่างก็ไม่ได้ถามนะเจ้าของที่คือใคร
สมาชิกสภา เขต ๑

นางสาวสุมาลี ฤทธิ์ล้ำเลิศ ก็ถึงได้บอกว่าดิฉันไม่ทราบว่าเป็นเจ้าของที่คือใคร คนตรงนั้นบอกว่าวางได้ ฉะนั้นแหละให้วาง
ผู้อำนวยการกองช่าง ดิฉันก็ไม่ทราบว่าเป็นใคร ตรงนั้นมีคนอยู่เยอะ ผู้ใหญ่ก็อยู่บอกว่าให้วางถ้าไม่วางเขาจะไปร้องเรียนที่เทศบาล ดิฉันถึงบอกว่าดำเนินการ ๒ รอบ ไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นนะเจ้าของที่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะ
ไม่ให้วางเขาน่าจะมาบอกเราตั้งแต่ครั้งแรกถูกไหมคะ ทีนี้เราดำเนินการ ๒ รอบ

ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง โครงการนี้ผมเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ตอนแรกผมก็อ้วมมีท่อด้วยเหอ ผมดูแล้วก็
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา เป็นท่อ PVC ธรรมดาที่แหละ ช่างเกตุบอกไม่มีค่ะปลัดฯ แต่ชาวบ้านเขาร้องเรียนให้มี
เพราะสร้างถนนแล้วน้ำไหลจากต่ำไปสูงไม่ได้ ถ้าฝนตกน้ำท่วมบ้านแน่ ถ้าจะแก้ปัญหาไม่ยาก
ครับ ก็อูดเพราะเป็นท่อ PVC ไม่ใหญ่ครับ เพราะฉะนั้นระหว่างอูดกับไม่อูดมีผลต่างกัน

นายสุรพล จันทะโชติ หน้า ๖ ครับ ผมผ่านไปตรงบิมน้ำมัน เจ้าของที่เขาอยู่ตรงบิมน้ำมันครับ ผ่าผมถามว่าทำไมจะ
สมาชิกสภา เขต ๑ ผิงทำไมไม่มาถามดิฉันก่อนประมาณนั้น

ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง ตอนแรกผิงตื่นถนนแต่ตอนนี้ทำได้มาตรฐานแล้วไม่แตกแล้วครับ แต่ถ้ามีปัญหาที่อูดได้
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา ครับ เพราะไม่ใช่ท่อ มอก. เป็นท่อ PVC ครับ

นายสุรพล จันทะโชติ ครับผมก็ทำตามที่เขาขอครับผมก็ทำอะไร แต่ตรงนั้นเขาก็เป็นญาติกันทั้งนั้น ความจริงผมก็จะไม่
สมาชิกสภา เขต ๑ ถาม แต่เขาผ่าผมมาผมก็ทำตามระเบียบครับ

นายจำปี สิงห์เรือง ขอบคุณครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ

ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง อย่างนั้นผ่าผฝ่ายบริหารท่านรองไวๆ ด้วยครับ
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา

นายจำปี สิงห์เรือง ไม่ยากหรอกครับ ถ้าเป็นท่อ PVC หน้า ๖ นะครับ เอาดินใส่กระสอบวางปิดได้เลยครับไม่ต้องรื้อ
ประธานสภาเทศบาลฯ ทำถนนเมื่อทำเสร็จก็อยากให้มีการวางท่อ ธรรมดาที่น้ำต้องไหลลงที่ต่ำอยู่แล้ว แต่เราจะไปวางที่
อื่นก็เป็นนาที่มีเจ้าของทั้งสิ้นนะครับ ต้องตกลงกันให้ดินนะครับ ถ้าจะมีการก่อสร้างถนนใหม่ก็จะ
เดือดร้อนมาถึงอย่างที่ท่านบอกนั่นแหละ ก็หาว่าไม่ดูไม่แลก็ไม่ปิดตรงนั้น ถ้าไม่ใส่ก็ไม่ดูอีก
ใส่ไปแล้วก็ผลกระทบบอกอีก โวยวายกันอีก ก่อนข้างลำบากครับเรื่องก่อสร้างถนนกับขุดคูคลองนะ
เอาดินไปทิ้งก็บอกว่าทิ้งดินตรงนี้เยอะทิ้งดินตรงนั้นน้อยนะครับ ไข่ใหม่ครับ สท.แจ๊ค สท.ยังมีอะไร
จะพูดหรือไม่ครับ เชิญเลยครับ

นายสุวรรณค์ สิงห์ทอง ขออนุญาตสอบถามท่านเลขาสภาครับ และกองช่างนะครับ เมื่อ ๒ วันที่ผ่านมาพอดีข้างป้อม
สมาชิกสภา เขต ๒ โทรหาผมเรื่องทำคันคลองป้องกันน้ำท่วม ระหว่าง หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๗ เมื่อเข้านี้ท่านกำนันก็เลย
มาปรึกษานอกรอบว่าที่สาธารณสุขตรงนั้นก็พอสมควรแต่ทางเทศบาลไม่มีแนวเขตนะครับออกมา
สอบเขตจริงแต่ไม่มีหลักหมุดที่จะปัก ผมก็เสนอทางกองช่างไปแล้วว่าแล้วก็เสนอท่านนายกฯ ด้วย
ว่าที่สาธารณสุขที่ดินสำรวจเสร็จแล้วทำไมถึงไม่มีแนวเขตเอาหลักไปปักครับ แล้วเวลาจะทำคัน

คลองตรงนี้ก็ต้อไปแนวเขตใหม่ ทีนี้ปรึกษากับท่านกำนันแล้วว่าสำรวจที่สาธารณะที่ที่ดินมาสำรวจแต่ตอนนี้อยากถามทางกองช่างว่าจะทำอะไรดีครับ

นายจำปี สิงห์เรือง ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ ผมอยากถามท่าน สท. ครับ ทางน้ำท่วมตรงไหนครับ ระบุให้ชัดเจนนะครับว่าจากไหนถึงที่ ไหนครับ

นายสุวรรณ สิงห์ทอง สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ครับคือผมยังไม่ได้เรียนครับจากนานายสมาน แคน้อยถึงคลองพระรถทำต่อจาก ปิงบประมาณ น่าจะปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครับ

นายจำปี สิงห์เรือง ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ ตรงนี้เองหรือครับ

นายสุวรรณ สิงห์ทอง สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ตรงนี้แหละครับมีปัญหา มาก แต่ตอนนี้เคลียร์พื้นที่ได้ทั้งหมดนะครับ ตรงนี้เป็นที่เกี่ยวกับญาติ รองรุ่งเขา ดั่งนั้นก็คงเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วครับ

นายดาวรุ่ง โพธิ์วัฒนไพศาล เลขานุการนายกฯ เรียบร้อยแล้วครับ

นายจำปี สิงห์เรือง ประธานสภาเทศบาลฯ คุยกันเรียบร้อยแล้วครับ เชิญช่างเขตได้เลยครับ

นางสาวสุมาลี ฤทธิล้ำเลิศ ผู้อำนวยการกองช่าง ค่ะ ที่ดินตรงนี้ได้มีการรังวัดเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ของที่ดินแล้วก็ถ้าจะถามว่าทำไมเราไม่ปักเขตให้เรียบร้อย อยากรจะเรียนอย่างนี้นะคะซึ่งเราได้จ่ายเงินที่ดินเรียบร้อยแล้ว หน้าที่ของที่ดินคือต้องเป็นคนมาปักหลักเขตให้เราถูกไหมคะ เขาจะต้องเป็นผู้ฝังเขตหลักหมุดให้เรา แต่ที่นี้ที่ดินเขาปฏิเสธว่าเขาไม่มีหน้าที่แค่ออกมารังวัด เพราะว่าพวกช่างก็พวกหนูนี้แหละที่ออกไปรังวัดกับพวกเขา เขาไม่มีอุปกรณ์มาให้เราซึ่งจริงๆในค่าประมาณการใช้จ่ายที่เขาแจ้งพวกเราเรามีวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างแต่เขาไม่มาปักหมุดให้เรา ตอนที่เขารังวัดเราก็เอาไม่ไปปักตามสภาพพื้นที่ของเรา ซึ่งเราได้จ่ายเงินเขาไปแล้วเราก็จะบอกว่าทำไมเขาไม่ให้หลักมาให้เรา เขาก็บอกว่าเขาไม่มี เป็นหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งเราก็เบิกไม่ได้เมื่อเราจ่ายค่าธรรมเนียมเขาหมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วซึ่งมันต้องเป็นหน้าที่ของเขา เราก็จะมาเบิกจ่ายให้เราซื้อหลักหมุดเพื่อไปปักอีกก็ไม่สามารถทำได้

นายสุวรรณ สิงห์ทอง แล้วหน่วยงานไหนจะรับผิดชอบนะครับ สมาชิกสภาฯ เขต ๒

นางสาวสุมาลี ฤทธิล้ำเลิศ ก็คือต้องให้เจ้าของที่เข้าไปดูวันที่รังวัดเจ้าของที่ก็ออกไปดูนะคะ คือตอนนี้เราจะเข้าไปทำถนนเพราะว่ามีโครงการอยู่ที่ดินเคยให้ช่างบ้อมคุยว่าตรงนี้คือหลักเขตที่เราไปดูไม่มีแล้วก็คือต้องให้เจ้าที่เวลาเราจะดำเนินการเขาก็ต้องไปชี้ใหม่ เพราะว่าไม่มีหลักเขตให้เราดูถูกไหมคะ

นายดาวรุ่ง โพธิ์วัฒนไพศาล ตอนที่เราไปวัดครั้งแรกยังคงเดิมอยู่หรือไม่ครับตอนนี้ เลขานุการนายกฯ

นางสาวสุมาลี ฤทธิล้ำเลิศ ไม่คงเดิมเพราะเป็นหลักเขตหลักไม้ธรรมดาที่เขาปักไว้ให้เฉยๆ เขาเซ็นกันหมดแล้ว ผู้อำนวยการกองช่าง เขาต้องยอมเพราะว่ามีเอกสารหลักฐานแต่ตอนนี้แค่ไม่มีหลักเขตเสาหินที่ไปปักให้ นะคะ

นายจำปี สิงห์เรือง ประธานสภาเทศบาลฯ ผมเข้าใจแล้วครับหลักแบบนี้ดูหลักเดินได้แน่นอนเลย หลักเดินได้เพราะว่าไม่ใช่หลักหมุดของกรมที่ดินเขาถ้าเป็นหลักไม้จะสามารถย้ายขาวหน้าหลังได้ เดินได้หมดบางที่ก็หายไปบางที่ก็กลับมาทำใจเถอะครับ แล้วจะให้ทำอะไรกับหลักหมุดเราต้องติดตามเขาใหม่ต้องสอบถามหรือไม่ช่างเขต

- นางสาวสุมาลี ฤทธิล้ำเลิศ เราติดตามตั้งแต่ ณ วันที่เขามาปักแล้วคะท่านประธานฯ เราถามเขาว่าทำไมถึงไม่มีหลัก
ผู้อำนวยการกองช่าง หมุดมาปักให้เรา เขาบอกของเขาไม่มีต้องเป็นเทศบาลซื้อมาปักให้เขา ดิฉันก็เลยบอกว่าใน
ประมาณการที่เขาให้มามีนะคะ ค่าคนงานก็คน ค่าหลักเขตก็หลัก เขามีรายละเอียดแจ้งมาทั้งหมด
แต่เขาไม่มีมาให้เราตอนเขาดำเนินการจริง
- นายจำปี สิงห์เรือง ลองสอบถามอีกได้ไหมครับช่างเขตแบบนี้ หมายถึงว่าเราสอบถามที่ว่ามีหลักหมุดเราก็จ่ายแล้วนี้
ประธานสภาเทศบาลฯ ได้หรือไม่ครับ
- นางสาวสุมาลี ฤทธิล้ำเลิศ ยังให้คำตอบว่าได้ไหมหรือเปล่า เดี่ยวดิฉันเข้าไปถามทางที่ดินให้คะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
- นายจำปี สิงห์เรือง ครับ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ มีเรื่องจะเสนอใหม่อีกหรือไม่ครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ
- นางสาวสุมาลี ฤทธิล้ำเลิศ ค่ะ พอดีว่าเรื่องที่หมู่ที่ ๔ นะคะ ได้สอบถามกับทางที่ดินแล้วนะคะ ถ้าเกิดเป็นกรณีของ
ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นทรัพย์สินของทางเทศบาลจะต้องมีค่าใช้จ่ายคือ ๑. ค่ารังวัด ประมาณคร่าวๆให้เรานะคะก็คือ
มีเนื้อที่ ๘ ไร่ ค่ารังวัดประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาทนะคะ และค่าแบ่งแยกที่ดินเขาคิดที่ ๑% ของราคา
ที่ดิน ซึ่งตอนนี้ราคาประเมินของที่ดินได้ประสานจัดเก็บให้แล้วจัดเก็บเขาดูมาให้หน้าคะ ที่ตรงนั้น
ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ ๕๐ บาท ตกเป็นเงิน ๘ ไร่ ก็ประมาณ ๘,๐๐๐ บาท ก็ประมาณ
๑๘,๐๐๐ บาท ค่ะอย่างที่บอกจะต้องมีค่าอุปกรณ์เขาค่าหลักเขต ประมาณการคร่าวๆนะคะแจ้ง
ให้ทราบ
- นายจำปี สิงห์เรือง เบ็ดเสร็จก็ประมาณ ๒๐,๐๐๐ กว่าบาท
ประธานสภาเทศบาลฯ
- นางสาวสุมาลี ฤทธิล้ำเลิศ ก็น่าจะประมาณนั้นคะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
- นายจำปี สิงห์เรือง ต้องเตรียมประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาทนะครับ ทำอย่างไรได้เขาให้ฟรีหาเงินเอา มีท่านใดจะเสนอ
ประธานสภาเทศบาลฯ ใหม่หรือไม่ครับ
- นางสาวสุมาลี ฤทธิล้ำเลิศ ขออนุญาตแจ้งรับหลักการร่างฯไว้ก่อนได้หรือไม่คะ แล้วจะมานำเรียนในที่ประชุมสภา
ผู้อำนวยการกองช่าง อีกครั้งหนึ่ง ให้งบประมาณถูกต้องจากทางที่ดินที่เขาประมาณการให้เรา
- นายจำปี สิงห์เรือง รับหลักการร่างฯแบบไหนครับ รับทราบเฉยๆใช้หรือไม่ครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ
- นางสาวสุดารัตน์ แก้วคำ รับทราบในที่ประชุมเท่านั้นคะ ไม่ต้องมีมติคะ
หน.ฝ่ายอำนาจการ
- นายจำปี สิงห์เรือง ก็เป็นอันว่า ที่ประชุมรับทราบนะครับที่ช่างเขตเสนอมา
ประธานสภาเทศบาลฯ
- ที่ประชุม รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๖. เรื่อง อื่นๆ**
- นายจำปี สิงห์เรือง ต่อไปนะครับระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆนะครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ

- นายสุวรรณค์ สิงห์ทอง
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
ครับขออนุญาต ขอเรื่องเดิมนะครับยังไม่จบ ที่ว่าถ้าผู้รับเหมาจะออกไปทำต้องให้ชาวบ้านไปปักเขตก่อนใช้ใหม่ครับ ก่อนที่จะไปทำคันคลองนะครับ
- นางสาวสุมาลี ฤทธิล้ำเลิศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เส้นนี้ยังไม่ได้ทำราคากลางเลยคะ เดี่ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งคะ อาจจะต้องมีการชี้แนวเขตก่อนจะได้ผู้รับจ้างนะคะ น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าคะ เดี่ยวเข้าไปดูพื้นที่คะจะได้จบก่อนที่จะทำราคากลางคะ
- นายสมนึก เสือคล้าย
นายกเทศมนตรีฯ
เคลียร์ให้จบนะครับ เส้นนี้ปัญหาค่อนข้างเยอะ
- นายสุวรรณค์ สิงห์ทอง
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
ไม่มีปัญหาแล้วครับ เพราะที่ดินไปวัดเรียบร้อยแล้วแต่ที่ไม่มีหลักเขตเท่านั้นครับ
- นายจำปี สิงห์เรือง
ประธานสภาเทศบาลฯ
เส้นนี้มีปัญหามายาวนานมากแล้วนะครับ ผมก็บอกว่าท่านไปเคลียร์เจ้าของที่ดินนายสมาน แคน้อยให้จบนะครับ เพราะวันนี้เขาพูดอย่าง แต่พรุ่งนี้พูดอีกอย่างผมยังไม่มั่นใจเลย ผมถึงถามว่าเส้นไหนแน่ ถ้าท่านคิดว่าง่ายก็อาจจะง่ายก็ได้นะครับ เพราะญาติท่านรองรุ่งเขา แต่ไม่ต้องโยนมาที่ผมนะครับ ผมไม่ทราบที่ต้องนี้ครับ
- นายสุวรรณค์ สิงห์ทอง
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
เดี๋ยวครับท่านประธานฯ ผมขออนุญาตสักครู่ครับ คือคุยกันมายาวนานดำเนินการมาถึงขั้นนี้แล้ว ถ้าไม่ยอมอีกต้องจบแล้วครับ เหลืออยู่อีกไม่กี่เส้นเองครับ นอกนั้นยาวมา ๓๐-๔๐ เส้นก็จบไปแล้วครับ
- นายจำปี สิงห์เรือง
ประธานสภาเทศบาลฯ
ชาวบ้านมาถามผมบอกว่ากลางคลองก็ไปปลูกยูคาได้เหรอครับ ดูความสามารถของเขานะครับ มีเรื่องอะไรอีกหรือไม่ครับ
- นายสุรพล จันทะโชติ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
ครับผมอยากเรียนสอบถามท่านนายกฯ เพราะเคยรับปากกันแล้ว เมื่อวานผมไปเผาศพที่ปลักแรด ก็ได้เจอคนที่ปลักแรดที่เรื่องฝังท่อตรงหนองบอน ผมก็เคยเกริ่นกับทางกองช่างแล้วที่ท่านนายกฯแล้วนะครับว่าจะไปฝังให้เขา เพราะว่าเมื่อปีนั้นน้ำท่วมท่วมกันน้ำท่วมทั้งหนองบอน ผมก็ไปเอาขึ้นกันท่อแต่น้ำจะได้ไหลสะดวกชาวบ้านจะได้ไม่เดือดร้อน ทีนี้เขาก็อยากจะให้ฝังให้เขาใหม่ผมก็ได้เข้าไปดูแล้ว ตอนผมไปเผาศพเขาก็ได้มาสอบถามเมื่อไหร่จะไปทำให้เขา เพราะว่าเขาอยากจะข้ามตรงนั้น เพราะนาเขาก็อยู่ตรงนั้น ผมอยากเรียนท่านนายกฯว่าจะไปฝังให้เขาเมื่อไหร่กันดีครับ
- นายจำปี สิงห์เรือง
ประธานสภาเทศบาลฯ
ตรงนี้ท่านไม่ชัดเจน คลองตรงไหนครับ คลองจากหนองบอน
- นายสุรพล จันทะโชติ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
เส้นออกมาจากอ่างหนองบอน แต่ว่ายังไม่ถึงถนนลาดยางครับ ทางกองช่างไปวัดกันแล้วครับ
- นายจำปี สิงห์เรือง
ประธานสภาเทศบาลฯ
ยังไม่ถึงฟาร์มหมูใช่ไหม
- นายสุรพล จันทะโชติ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
ยังครับ แต่ใกล้ครับ ประมาณ ๑๐ ท่อครับ ท่อมีอยู่แล้วแต่ว่างประมาณที่จะใช้รถแบล็คโฮไปนำท่อมา แต่ผมคุยกับทางรองรุ่งแล้ว รองรุ่งบอกเดี๋ยวลากมา ทีนี้ก็ขาดงบประมาณในการใช้รถแบล็คโฮยกท่อและฝังท่อเดี๋ยวรองรุ่งจะลากให้ ประมาณ ๑๐ ท่อนครับทางกองช่างไปวัดให้ตรงนาที่ยิมครับ
- นายจำปี สิงห์เรือง
ประธานสภาเทศบาลฯ
ใช่ครับต้องบอกให้ชัดเจน บางที่ฝังซ้ายฝังขวามาเถียงกัน จะรู้ว่าซ้ายหรือขวาสังเกตจากน้ำไหลครับ

- นายสุรพล จันทะโชติ ท่อเก่ามีอยู่แล้วตรงลาดยาง งบประมาณไม่น่าจะเยอะครับ เพราะดินก็เอาตรงใกล้ๆ นั้นเองครับ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ งบประมาณนี้แหละ เพราะว่ายึดเยื่อมา ๓ - ๔ ปีแล้วครับ
- นายดาวรุ่ง โพธิ์วัฒนไพศาล สท.แจ๊ค ก็มีรถแบล็คโฮ ชั่วโมงละ ๑,๖๐๐ บาท
เลขานุการนายกฯ
- นายจำปี สิงห์เรือง เอาน้ำเติมได้หรือ ถ้าม สท.แจ๊คสิครับ มีท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ
- นางสาวสุมาลี ฤทธิล้ำเลิศ ขออนุญาตค่ะ มีเรื่องแจ้งให้ทราบนะคะ พอดีทางท่านนายกฯได้ขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ผู้อำนวยการกองช่าง สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมถนนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้แก่ อปท.นะคะ คือเราได้ขอไป ๒
โครงการ โครงการที่ ๑ คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแปลงผักหมู่ที่ ๑ นะคะ
งบประมาณ ๑,๐๓๐,๐๐๐ บาทนะคะ โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแปลงผักหมู่ที่ ๓ นะคะ งบประมาณ ๑,๘๙๑,๐๐๐ บาท เราขอไปทั้งหมด ๒ ตัว แต่ว่าพื้นที่
เราตอนนี้เราสามารถดำเนินการได้เพียง ๑ ตัว คือแปลงผักหมู่ที่ ๓ ของแปลงผักหมู่ที่ ๑ ทำไม่ได้
เพราะว่า อบจ. เข้ามาดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คือทำถนนลาดยางสายนั้นนะคะ ตอนนี้เราก็กเลย
ทำหนังสือไปยกเลิกไปว่าพื้นที่ที่เราไม่สามารถดำเนินการได้นะคะ แจ้งให้ทราบท่านี้นะคะ
- ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง ล้านกว่าบาทนะครับ เราขอไป ๒ โครงการ
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ
- นางไว ยอดบุตรี ทำไม่ไม่ทำให้รอบเลยคะ
รองนายกเทศมนตรีฯ
- นางสาวสุมาลี ฤทธิล้ำเลิศ คือปรึกษาทางจังหวัดแล้ว พื้นที่เดิมจะขอเปลี่ยนเป็นเส้นใหม่ได้ไหม เขาบอกว่าไม่ได้ถ้า
ผู้อำนวยการกองช่าง เปลี่ยนก็ต้องทำเรื่องใหม่เลยเสนอที่กรมฯใหม่ ซึ่งไม่ทันแล้ว ค่ะได้เข้าไปปรึกษากับทางจังหวัด
เรียบร้อยแล้วค่ะ
- นายจำปี สิงห์เรือง มีท่านอื่นที่จะพูดคุยเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ
- นายบุญลอย วันทัศน์ ขออนุญาตครับ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเรื่องเทศบัญญัติหมาแมวพูดคุยกันบ้างหรือยัง เขาจะให้
รองนายกเทศมนตรีฯ เราเสนอตอนที่เราไปประชุมแทนนายกฯ สภาฯจะได้รับทราบ
- นางสาวสุดารัตน์ แก้วคำ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านคะเพิ่มเติมคะคราวที่แล้วที่เราประชุมไปและได้รายงาน
หน.ฝ่ายอำนวยการ สภาฯไปแล้วนะคะ ว่าการจัดทำเทศบัญญัติเรื่องการเลี้ยงสุนัขกับแมวนะคะ เราทำไปแล้ว แล้วที่นี้
เรานำเข้าสภาและส่งผู้ว่าให้เซ็นอนุมัติ หนังสือส่งแจ้งกลับมาเทศบาล เพราะกระบวนการการ
จัดทำของเราคือร่างการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ทั่วไปนะคะ แต่เขาเจาะจงให้เราใช้ร่างตัว
ใหม่ก็คือ การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์เป็นแค่ ๒ ประเภท สุนัขกับแมว เฉพาะเจาะจงมาเลย คือใน
กำหนดการเขาให้เราดำเนินการตามที่ดิฉันได้เข้าร่วมประชุมที่จังหวัดนะคะ ให้เรารายงาน
กำหนดการไปแล้วเสร็จภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งตัวดิฉันเองได้รายงานไปว่าของเราอยู่
ระหว่างดำเนินการ เพราะต้องเริ่มต้นจัดทำประชาคมใหม่คะ แล้วก็เข้าสภาเดือนเมษายนนะ
คะ เพราะว่าร่างฉบับเก่าคือยกเลิกทั้งหมดเลย ก็เลยต้องทำประชาคมใหม่ที่นี้กำหนดการที่ส่งให้
เขาไปคือต้องแล้วเสร็จ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ความหมายคือส่งเอกสารพร้อมให้ผู้ว่าพิจารณา
เห็นชอบนะคะ เป็นการเร่งดำเนินการคะ วันนั้นท่านรองนายกฯไปด้วยคะ หลีกเลี้ยงไม่ได้คะถ้า
เราไม่ทำก็จะเป็นการละเว้นหน้าที่คะ เรียนให้สภาฯทราบคะ

นายจำปี สิงห์เรือง มีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ครับ จริงๆแล้วหมาแมวที่วัดมีปัญหาเยอะ เช่นที่วัดแหลมมะค่าก็เยอะ พอ
ประธานสภาเทศบาลฯ เราจะเข้าไปทำบุญหรือเข้าไปคนเดียวมันจะมาทั้งฝูงเลย มาต้อนรับนะครับ ตอนนี้มีลูกด้วยจะ
เยอะเข้าไปใหญ่ต้องดูแลกันให้ดี

นางสาวสุภารัตน์ แก้วคำ เดี่ยวออกหนังสือประชาคมตอนแจกเบี้ยยังชีพเดือนนี้คะ
หน.ฝ่ายอำนวยการ

นายจำปี สิงห์เรือง ถามพระบอกว่าไม่ได้เลี้ยงหรือก ญาติโยมเอามาถวายกัน
ประธานสภาเทศบาลฯ

ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง หมาแมวที่ไม่มีเจ้าของจะเป็นภาระเราหลายๆที่ อย่างเทศบาลนครเขายังมีที่เลี้ยงสุนัข
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ จรจัด เขาจับไปขังที่เขาฟ้าถ้าใครเคยไปเขาจะให้อาหารที่นั่น หมาแมวที่จรจัดในเมือง
เทศบาลไม่มีเจ้าของ ที่มีเจ้าของเจ้าของต้องดูแลเองละ ออกไปเพ่นพ่านกัดคน ออกไปถนน
เจ้าของรับผิดชอบ ถ้าตัวไหนไม่ได้ลงทะเบียน สุนัขจรจัดเป็นหน้าที่ของเทศบาล ที่เขาบอกหมา
เทศบาล เราต้องมีที่กัก เทศบาลนครอย่างที่ผมเรียนเขาจะนำไปไว้ที่เขาฟ้ามีเป็น ๑,๐๐๐ ตัว
เขาไปทำบุญเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวที่นั่น ซื่ออาหารซื้ออะไรไปให้หะครับ เพราะเป็นที่เทศบาลเขาถึง
เอาไปไว้ที่นั่นร่วมกับกองพลทหารพัฒนาที่ ๓ นะครับเขาฟ้าทางเขาสมอแครงหะครับ เป็นแบบนี้
ถ้าเทศบาลบุญดีตัวนี้ออกมาเราสามารถออกฉีดยาคุมฉีดพิษสุนัขบ้าให้หมาแมวจรจัดได้ เราต้องทำ
ด้วยถ้าไม่ทำก็ละไว้ในหน้าที่อีก ต่อไปต้องมีหน่วยจับหมาแล้วที่นี้ ควบคุมได้ครับก็ต้องมีหะครับ

นายจำปี สิงห์เรือง เหมือนกันครับผมไปวัดแหลมมะค่ามา พระบอกไม่ได้เลี้ยงหะครับ แต่อาหารเหลือจากบิณฑบาต
ประธานสภาเทศบาลฯ มากก็ต้องให้กินหะครับดีกว่าทิ้ง และก็แพร่พันธุ์ขึ้นมาเยอะมากครับ บางตัวก็ดุครับ อย่างนี้ได้ไหม
ครับปลัดฯทำหมันได้ไหมจะได้ไม่ต้องขยายพันธุ์

ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง ทุกครั้งก็จะเป็นหมอเอ้ไปออกฉีดยาครับ
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ

นายจำปี สิงห์เรือง ครับ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะปิดประชุมแล้วหะครับ ปิดประชุม
ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ

ที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา เวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ) ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ศิริ ดิษบรรจงผู้จดยางานการประชุม
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ

คณะกรรมการสามัญประจำเทศบาลตำบลพันเสา ทำหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

(ลงชื่อ) นางสาวกาญจนา แจงบัว
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันเสา เขต ๑)
เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นายจตุรนต์ สิงห์ล่อ
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันเสา เขต ๒)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นางขวัญเรือน สิงห์ทอง
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันเสา เขต ๒)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นายจำปี สิงห์เรือง ผู้รับรองรายงานการประชุม
ประธานสภาเทศบาลตำบลพันเสา